



สาร **สักทอง**

KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
โทร. 0 5570 6555  
โทรสาร 0 5570 6518

NEWS SAK THONG  
www.kpru.ac.th

KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 277 ปีที่ 6 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

# มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับน้องแอม



นางสาวณัฐมน อากกล้า  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย คว่าเหรียญทอง  
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29  
ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย





## อธิการบดี พบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางเข้าพบนายศิริชัย ศรีเหนียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชุมหารือ สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับหมู่บ้านเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยไปช่วยพัฒนา เพื่อทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

## ซ้อมแผนอัคคีภัย



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 งานอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม **“การซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย”** โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) เข้าร่วมการฝึกซ้อม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เป็นวิทยากร

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

## Happy Workplace KPRU



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace KPRU ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) อันเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสุขระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน และก่อให้เกิดทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 74 คน วิทยากรโดยนายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์



**ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ประจำปี 2560**



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม **ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560** ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุกรนนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการรับนักศึกษาใหม่ โดยมีจำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู จำนวน 180 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยการสอบคัดเลือกดังกล่าว

**กิจกรรมการพัฒนาคู**



คณะครุศาสตร์ จัด**โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์** ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ และ**โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูผู้มืออาชีพในศตวรรษที่ 21** ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา



**บัณฑิตวิทยาลัย**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

**ปริญญาเอก**

★ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 10

★ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4

**ปริญญาโท**

★ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

**ติดต่อสอบถาม**

ปริญญาเอก 055-706-555 ต่อ 1770

หรือ 091-836-5279 และ0817859481

ปริญญาโท 055-706-555 ต่อ 1780

หรือ 085-400-5550

สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าสู่เว็บไซต์





## ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม **ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา** ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา

## เทคโนโลยีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย



เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตม์ บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะฯ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการสมทบทุน สร้างบ้านให้กับครอบครัว นายชัย แซ่ม้า ที่ประสบภัยไฟไหม้ บ้าน (บ้านเลขที่ 83 หมู่ 8 บ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร) เป็นเงินจำนวนเงิน 3,605 บาท และได้สมทบ ทุนซื้อแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 12,000 บาท โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

## การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในบริบท Thailand 4.0



เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในบริบท Thailand 4.0” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ และเกิดการต่อยอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไปสู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด ภาคองค์กรชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Thailand 4.0 และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนา และรายวิชาสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท้องถิ่น พิภูล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ดาวน์โหลดตารางเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2560 หรือขอรับตารางเวรฯ ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)





## การพัฒนาศักยภาพแกนนำและสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด



## ที่ปรึกษาอธิการบดีคนใหม่



รศ.ดร.ระมัด โชชัย



รศ.พรเพ็ญ โชชัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ขยายเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและสร้างแกนนำกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การตั้งชมรม การจัดทำระเบียบข้อบังคับ การจัดทำโครงสร้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม/ชมรม การบรรยายบทบาทการเป็นผู้นำ กรรมการและการบริหารทีมงาน รวมถึงงานสารบรรณ การบันทึกการประชุม เป็นต้น

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## ประกาศรับสมัคร

นายกสโมสรอาจารย์ และข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ส่งใบสมัคร หรือเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กันยายน 2560

ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ)

สอบถามโทร 1051 - 1052



### สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารที่ปึงกรศรีมิโซติ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้ได้รับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงาน และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป ซึ่งมีรายงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง



### การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิบูล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น



### สุขภาพดี...มีความสุข

สุขภาพดี มีความสุขสัปดาห์นี้ ขอเสนอ “11 โรคเสี่ยง...เพราะแค่ดนอน” ท่านผู้อ่านคะ การอดนอนบ่อย ๆ ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่รู้กัน แต่มากกว่านั้นคือการอดนอนเพียงคืนเดียวก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคได้มากมายเลย อาทิ โรคหัวใจ โรคทางสายตา โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัลไซเมอร์ โรคจิตเวช โรคเศร้า โรคใบหน้าที่เปื้อนเครื่องสำอาง และโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ยังเป็นสาเหตุของอาการหน้าแก่ ผิวพรรณเหี่ยวแห้งอีกด้วยนะคะ เนื่องจากเวลานอนหลับเลือดจะถูกสูบฉีดส่งไปยังเส้นเลือดฝอยมากขึ้น ซึ่งทำให้เซลล์ผิวหนังได้ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเอง หากเราอดนอนจะเป็นการขัดขวางกระบวนการรักษาซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ผิวหนัง ส่งผลให้ผิวพรรณดูไม่ผ่องใส ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย เราควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมงต่อวัน และหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร่วมกับรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ผิวพรรณผุดผ่อง หน้าเด็กเป็นสาวเกาหลี อย่างแน่นอนคะ

**ที่ปรึกษา** รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
**กองบรรณาธิการ** ผศ.ดร.พชรุณีไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตระกูลเกษม และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
**ผลิตโดย** งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Email: kpru.pr@gmail.com โทรสาร 055 706 518 โทรศัพท์ 055 706 555

